

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÔ VĂN CƯ

- Họ và tên: **TÔ VĂN CƯ**
- Sinh năm 1969
- Quê quán: xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
- Hiện cư trú: tại số nhà 283, ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy Tân Trụ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự quan tâm của BTV Tỉnh ủy và được UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu và được sự tin nhiệm cao của cử tri, tôi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi.

Tôi nhận thức rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xác định người dân là đối tượng để phục vụ.

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nói chung, huyện Tân Trụ nói riêng đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung lòng, tập trung mọi nguồn lực xây dựng tỉnh Long An và huyện Tân Trụ ngày càng phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng KT – XH được đầu tư đồng bộ, đời sống nhân dân từng bước cải thiện và nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Mặc dù huyện Tân Trụ đã nhiều nỗ lực, quyết tâm, tuy nhiên do chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huyện Tân Trụ vẫn là huyện nông nghiệp, sản xuất chịu nhiều rủi ro do thiên tai, nắng hạn, xâm nhập mặn, dịch bệnh, liên kết, bao tiêu sản phẩm nông sản thiếu tính bền vững, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Với những tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, nguồn lực tài nguyên, môi trường, nguồn nhân lực và mục tiêu của huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Chính vì thế, hiện nay Huyện ủy, UBND huyện Tân Trụ đang tập trung kêu gọi đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp ven sông Vàm Cỏ Đông; xây dựng công viên, bờ kè cặp sông; định hướng phát triển khu dân cư - đô thị sinh thái, khu nghỉ dưỡng ven sông Vàm Cỏ Tây; kêu gọi đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ; phát triển chợ, các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, siêu thị. Đồng thời đang tập trung đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch ven 2 sông Vàm Cỏ, gắn với di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng của huyện,...

Để đưa huyện Tân Trụ ngày càng phát triển, đúng định hướng là ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ công, xây dựng quê hương Tân Trụ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tôi nhận thấy cần tích cực cùng với Huyện ủy, UBND huyện, tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm hỗ trợ huyện Tân Trụ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch sắp xếp công việc cơ quan một cách khoa học để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân nhận thấy cần làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ người lãnh đạo, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, chân thành lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đối các cơ quan có thẩm quyền xem xét; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, bảo đảm việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của huyện Tân Trụ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của BTV Tỉnh ủy, của cử tri và nhân dân huyện Tân Trụ, bản thân luôn phải gương mẫu, tiên phong, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ; trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được luôn trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với dân./.